

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ SÊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **673**/BC-HĐND

Chư Sê, ngày **12** tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

(Trình kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa X)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 16 – HĐND huyện khóa X;

Qua xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện;

Trên cơ sở thẩm tra, ý kiến của các thành viên và kết quả khảo sát, giám sát ở các ngành, các xã, thị trấn, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất trình HĐND huyện một số vấn đề như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung trong Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 08/7/2024, về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân huyện và thống nhất nhận định như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, sự điều hành của chính quyền đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết của HĐND và bám sát tình hình thực tế của địa phương. Do đó, đã đạt được một số kết quả tích cực: Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp được đầu tư, diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt và vượt kế hoạch, giá cả một số mặt hàng nông sản và vật tư nông nghiệp thuận lợi giúp nhân dân tiếp tục tái đầu tư sản xuất; chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động An sinh xã hội được thực hiện bảo đảm, kịp thời; Hoạt động văn hóa, thể thao được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi bật như:

a. Về lĩnh vực Kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.578 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong đó ngành: Nông – lâm nghiệp là 2.008 tỷ đồng, đạt 42,82% KH huyện giao; Ngành công nghiệp xây dựng là 2.984 tỷ đồng đạt 47,73% KH huyện giao; Ngành thương mại dịch vụ đạt 2.585 tỷ đồng, đạt 48,7% KH huyện giao. Về cơ cấu kinh tế: ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 26,96%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 39,71%, ngành dịch vụ chiếm 33,33%. Cơ cấu nền kinh tế đang phát triển đúng hướng so với nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 36.278 ha, đạt 94,1% KH huyện. Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp tiếp tục được tăng cường, chỉ đạo giải quyết cung ứng hỗ trợ giống, phân bón cho nhân dân phục vụ sản xuất kịp thời vụ. Tình hình chăn nuôi được duy trì và phát triển, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được quan tâm.

Các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Trong đó, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 361 tỷ đồng, đạt 50,4% KH huyện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.302 tỷ đồng. Nhìn chung, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

b. Về văn hóa – xã hội:

Sự nghiệp văn hóa - xã hội được duy trì, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chú trọng. Hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao cơ bản đáp ứng được nhu cầu giải trí cho nhân dân. Đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lần thứ IV. Tổ chức Lễ dâng hương, dân hoa nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring (21/3/1945 – 21/3/2024). Chất lượng truyền thanh – truyền hình tiếp tục được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu nghe của nhân dân, đã có nhiều bài viết tuyên truyền các hoạt động chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện. Thông tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục có những đổi mới, triển khai thực hiện công tác tổ chức dạy và học bảo đảm theo chương trình, kế hoạch. Năm học 2023-2024, toàn ngành có 49 cơ sở giáo dục với 832 lớp, 29.394 học sinh. Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho việc dạy và học; tiếp tục rà soát, tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ hành nghề y dược tư nhân được chú trọng.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. UBND huyện tích cực chỉ đạo các ngành và UBND các xã triển khai, giải ngân các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và vốn chương trình giảm nghèo bền vững. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua hoạt động giám sát, khảo sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy:

- Sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình hình nắng nóng kéo dài. Tiến độ triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024 còn chậm so với kế hoạch.

- Việc triển khai các chương trình MTQG giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mới chỉ đạt 27,13% kế hoạch của HĐND huyện đề ra, còn nhiều khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu nhưng đạt rất thấp như: Tiền sử dụng đất và đấu giá QSD đất chỉ đạt 18,48% KH tỉnh và 8,95 % KH HĐND huyện đề ra (thu 6 tháng đầu năm 2024 là 9,238 tỷ đồng / KH tỉnh giao 50 tỷ / HĐND huyện giao 103,2 tỷ). Ước thực hiện năm 2024 chỉ đạt 25 tỷ đồng (24,22% KH). Đề nghị UBND huyện đánh giá với tỷ lệ thu đạt quá thấp so với kế hoạch đề ra như vậy sẽ ảnh hưởng gì đến kế hoạch chi ? các khoản chi nào sẽ phải cắt giảm ? Hiện nay số công nợ của huyện là bao nhiêu (bao gồm nợ quỹ đất tỉnh và nợ các nhà thầu xây dựng. . .), trách nhiệm để nợ đọng kéo dài thuộc về ai ?? Kế hoạch và giải pháp trả nợ, dự kiến thời điểm nào sẽ trả nợ xong ? Đề nghị UBND huyện báo cáo, làm rõ để các vị đại biểu HĐND huyện được biết.

- Việc đấu giá quyền sử dụng đất vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ thủ tục xin phê duyệt đưa vào đấu giá đất các vị trí như Khu dân cư đường Nguyễn Tri Phương (Trường Nguyễn Bình Khiêm cũ) và Khu dân cư xã Dun-Ia Pal; Một số vị trí đất như Khu dân cư xã Ia Hlốp, xã Bar Măih đã được triển khai đấu giá đất, nhưng lại không có người tham gia đấu giá đất, mặc dù đã nhiều lần thông báo, công khai rộng rãi. Do đó, công tác thu ngân sách từ nguồn đấu giá đất gặp rất nhiều khó khăn.

- Nhiều công trình giao thông xuống cấp nhưng chưa được bố trí vốn duy tu sửa chữa, nhất là các tuyến giao thông trong các làng DB DTTS trên địa bàn thị trấn Chư Sê mà cử tri đã nhiều lần kiến nghị như trong báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri đã nêu.

- Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu dân cư còn chậm; Trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Chư Sê chưa nghiêm, việc xây dựng không phép, xây nhà trên đất nông nghiệp chậm được xử lý. Tình trạng hạp chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè tiếp tục tái diễn trên địa bàn thị trấn.

Việc xử lý, quy hoạch chợ trung tâm chưa dứt khoát, kéo dài, gây nhiều hệ lụy, làm cho người dân bức xúc kiến nghị nhiều lần.

- Tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ các trang trại heo chậm được xử lý, gây bức xúc trong nhân dân. Các vụ việc liên quan đến đất Công ty cà phê; đền bù, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân đường tránh đông đến nay đã kéo dài, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Dẫn đến người dân vẫn thường xuyên tụ tập, kiến nghị, tiềm ẩn tạo thành điểm nóng, gây mất ANTT trên địa bàn huyện.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai còn rườm rà, nhiều hồ sơ bị chậm trễ làm cho nhiều cử tri bức xúc, phản ánh.

- Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, của UBND các xã, thị trấn chưa quyết liệt, còn tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm giữa các phòng ban, đơn vị làm chậm trễ, ách tắc công việc.

2. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp của UBND huyện đã đề ra trong Báo cáo số 358 /BC-UBND ngày 08/7/2024. Đồng thời, đề nghị cần quan tâm hơn nữa đối với một số lĩnh vực quan trọng sau:

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh – xã hội năm 2024 và từ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra; Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện để đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ còn lại để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Trong đó, cần bàn và đề ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại mà Ban Kinh tế - Xã hội đã nêu ở trên.

- Cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm kế hoạch thu trong 6 tháng năm 2024, tăng cường quản lý các nguồn thu, kiểm tra xử lý kiên quyết, hiệu quả các hành vi chống trốn thuế. Trong đó, cần sớm hoàn tất các thủ tục đấu giá quyền SDD nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024.

- Tiếp tục tập trung đầu tư, chỉnh trang đô thị, nâng cao trách nhiệm của các ngành trong việc điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trong 6 tháng cuối năm.

- Quan tâm giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, giải quyết dứt điểm tình trạng hồ sơ tồn đọng, chậm trễ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho

người dân khi làm thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đời sống của các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước thoát nghèo bền vững.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình kỳ họp thứ 16, HĐND huyện xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị, phòng ban tham dự kỳ họp;
- Lưu Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lương Xuân Bắc